

LỄ

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024 - 2025



*TS Nguyễn Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh trao học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.*

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ  
XÂY DỰNG BẮC NINH:**

# Bảo đảm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao

Với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường; phát triển chương trình đào tạo theo hướng mở, linh hoạt... Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh (BCEC) cam kết bảo đảm đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học mới 2024 - 2025, NGUT, TS Nguyễn Quốc Huy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, thực hiện năm học 2023 - 2024 với chủ đề: "Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo đáp ứng các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao", nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác tuyển sinh, đào tạo. Chất lượng tuyển sinh được nâng cao, quản lý đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển kỹ năng, nghiên cứu khoa học không ngừng được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, sáng tạo; hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng được triển khai đồng bộ; các hoạt động ngoại khóa trong học sinh, sinh viên, đào tạo kỹ năng bổ trợ (ngoại ngữ, kỹ năng mềm) được tăng cường, giúp học sinh, sinh viên trở nên năng động, tự tin.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, nhà trường tích cực đẩy mạnh thông qua các chương trình phối hợp ký kết trong công tác đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên cũng như hợp tác đào tạo với doanh nghiệp thành công. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường; dự án nâng cấp trường được xây dựng đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất cho việc dạy và học trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; các phong trào thi đua được phát động, tổ chức một cách hiệu quả, thiết thực, thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên tham gia.

Bước sang năm học 2024 - 2025, nhà trường có 1.593 học sinh sinh viên K53 đăng ký nhập học. Trong đó, gần 200 sinh viên đạt trên 21 điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia (tổng hợp điểm 3 môn xét tuyển đại học); 81 sinh viên được Tập đoàn Goertek đặt hàng đào tạo theo mô hình "1+1+1"; 30 sinh viên đào tạo theo chương trình chất lượng cao.

Chúc mừng các tân học sinh, sinh viên K53 đã tin tưởng, lựa chọn BCEC làm điểm đến tạo lập hành trang, kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tương lai sự nghiệp. "Tại ngôi trường này các em không chỉ được học tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp, trao đổi sinh viên với nước ngoài", thầy Nguyễn Quốc Huy khẳng định và tin tưởng với sự nỗ lực học tập và nắm bắt các cơ hội khi học tập tại trường, các em sẽ thành công với đam mê, nhiệt huyết của mình.

Được biết, giai đoạn 2025 - 2030, BCEC xác định mục tiêu: Xây dựng trường phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng đào tạo; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường với hệ thống quản trị tiên tiến; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ; phát triển chương trình đào tạo theo hướng mở, linh hoạt; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đạt chuẩn; có năng lực tự chủ; bảo đảm đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

**VĂN LÝ - MẠNH DŨNG**